



ประกาศผลการบทความวิจัย นำเสนอภาคบรรยาย

งานประชุมวิชาการ NCTIM 2019 ครั้งที่ 1

ประเภทบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยทั่วไป

วันนำเสนอ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ที่	งานวิจัยเรื่อง	ชื่อผู้วิจัย	ผลการพิจารณา
1	ปัจจัยในการเลือกเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)	พิณพร คงแท้	Accepted
2	การศึกษาบริบท ปัญหา ความต้องการและแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน	อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด	Accepted
3	การคัดเลือกปัจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงด้วยพีซีเอ็นไอพร้อมทั้งเครื่องจักรเรียนรู้เอ็กซ์ทรีม กรณีศึกษา: เขตพื้นที่อำเภอนามนและอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	นคินทร์ พัฒนชัย	Accepted
4	การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานเงินเดือนและสวัสดิการด้วยสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบ MVC (Model View Controller) : กรณีศึกษาของค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	ธิดารัตน์ ยศปัญญา	Accepted
5	ความสัมพันธ์ของบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสำนักงานศาลยุติธรรมในจังหวัดนครราชสีมา	Pathamaporn Thabpadch	Accepted
6	การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เรื่องกฎหมายคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาจริยธรรมและกฎหมายทางคอมพิวเตอร์	ลัดดา สรรพคุณ	Accepted
7	แบบจำลองการเคลื่อนที่เกาส์มาร์คอฟแบบขึ้นนำ เพื่อการจำลองการหนีภัยพิบัติ ของเครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่	อนุรัตน์ กำแพงหาญ	Accepted
8	ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยเทคนิคในเขตภาคใต้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	Dasavanh VONGMIXAY	Accepted
9	แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์และการหายใจระดับเซลล์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	นาฏนลิน ภูลสวัสดิ์	Accepted
10	การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4	สามารถ มาศรี	Accepted

ที่	งานวิจัยเรื่อง	ชื่อผู้วิจัย	ผลการพิจารณา
11	การพัฒนาบทเรียนอัจฉริยะบนเว็บแบบปรับเปลี่ยนการนำทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	สัตตรัตน์ ศรีกาสี	Accepted
12	การวางแผนการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จ กรณีหลายโรงงานผลิตหลายโครงการก่อสร้าง โดยใช้วิธีฝูงมด	ศักดิ์ชัย ศรีจันทร์ดำ	Accepted
13	ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามแผนภาษีกับผลสำเร็จของผู้ประกอบการ SMEs ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี	วนิดา ณ ลำพูน	Accepted
14	แผนการจัดการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5	ณิชชาพร ไหวดี	Accepted
15	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย	สุจรรยา ชุนทอง	Accepted
16	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนของตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	พิพัฒศรีณย์ โพธิ์บุญ	Accepted
17	ไบโอดีเซลจากขยะอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าว	วัชระ ผลไม้	Accepted
18	การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าวัฒนธรรม	วิลาวัลย์ พรพิชรพงศ์	Accepted
19	การประยุกต์ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีอนุมาณกิจกรรมเพื่อการบูรณาการข้อมูลสำหรับสนับสนุนการจัดการทรัพยากรห้องสมุด	สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ	Accepted
20	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบสืบเสาะความรู้บนเว็บควอร์ส ร่วมกับผังมโนทัศน์ ในรายวิชาพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	สจิวรรณ ปราชญ์ศรี	Accepted
21	การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	Anchana Thongkrajai	Accepted
22	การศึกษาประสิทธิภาพกระบวนการแฮชของอัลกอริธึม HMAC-MD5, HMAC-SHA-1 และ CBC-MAC-AES	วีรยุทธ ชูติมารังสรรค์	Accepted
23	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้กิจกรรมกลุ่มความร่วมมือเทคนิค Group Investigation G.I. ในรายวิชาการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	ประพนธ์ เด่นดวง	Accepted
24	การพัฒนาระบบควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนปลูกเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยีไอโอที	รัตเมศวร์ ต้นวิญกุล	Accepted
25	การพัฒนาชุดควบคุมรถตัดหญ้าด้วยเทคโนโลยีไอโอที	ลิขิต แจ่มอุทัย	Accepted
26	การพัฒนาทักษะการสร้างโมเดลจำลองสามมิติ โดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบสวนสอบสวน (Group Investigation) เรื่องสถาปัตยกรรมแหล่งท่องเที่ยว ในรายวิชาความจริงเสมือน	ญาณพัฒน์ ลากพานิชยกุล	Accepted
27	การรู้จำภาพภาษามือแบบอเมริกันด้วยวิธีฮิสโตแกรมของแรงแบบผกผันตามแนวรัศมีและค่าขอบเขตสูงสุด-ต่ำสุด	นัฐพงศ์ ส่งเนียม	Accepted
28	การพัฒนาระบบตรวจจับและแจ้งเตือนความเคลื่อนไหว บริเวณที่พิกอาศัยด้วยเทคโนโลยีไอโอที	Nattakan Thonhua	Accepted
29	ระบบตรวจสอบย้อนกลับการปลูกพืชอาหารปลอดภัยในชุมชนทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	แสงทอง บุญยั้ง	Accepted
30	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เรื่องสูตรคำนวณ Microsoft Excel ในรายวิชาการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	ปัญญาชิตี เต่าทอง	Accepted

ที่	งานวิจัยเรื่อง	ชื่อผู้วิจัย	ผลการพิจารณา
31	การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.เขาสมอคอน	ไชยพล กลิ่นจันทร์	Accepted
32	การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	สาลินันท์ บุญมี	Accepted
33	ศึกษาวิธีการหาความหมายภาพด้วยเทคนิคการค้นคืนภาพดิจิทัล	นัศฟ้าณัฏฐ์ ชินปัญช์ นะ	Accepted
34	การศึกษาริบทปัญหาและความต้องการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	กรภัทร คำโส	Accepted
35	การศึกษาริบท ปัญหา ความต้องการและแนวทางการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร	ธีศิษฐ์ กระจ่ายทอง	Accepted
36	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมออกแบบโลโก้ เพื่อออกแบบตราสินค้า	ดวงทิพย์ รั้วพรดี	Accepted
37	ระบบติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน “Present Land use Monitoring”	นันทิยา ตันติตลธเนศ	Accepted
38	การศึกษาเพื่อประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี	สันติภาพ ก้าวพรหม	Accepted
39	การศึกษาริบท สภาพปัญหาและความต้องการการส่งเสริมครูเพื่อพัฒนาสื่อการสอนโดยประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันผ่านมือถือ	รสสุคนธ์ สุวรรณภูมิ	Accepted
40	การสังเคราะห์กรอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน	อัจฉราภรณ์ จุฑาผาด	Accepted
41	การศึกษาริบทการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร	พรหมเมศ วีระพันธ์	Accepted
42	การศึกษานโยบายการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเรียนรู้พระพุทธศาสนา	อัญญาพงศ์ สระคำ จันทร์	Accepted
43	รูปแบบการอุปโล่ความชื้นในกระบวนการผลิตอิฐแดงด้วยพลังงานทางเลือกต้นทุนต่ำ	ศุภฤกษ์ กาธรรมณี	Accepted
44	การบริหารจัดการต้นทุนซัพพลายเชน วิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบพาเพลิน ในพื้นที่อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช	จารุวรรณ ไชยพรรณ	Accepted
45	ปัญหาสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานของช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า ในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	นราพงศ์ ช่วยชัย	Accepted
46	ผลการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วิชาการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน	ฉัฐระพี โพธิ์ปิติกุล	Accepted
47	การบูรณาการเทคโนโลยีแบบสองภาษาเพื่อพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ	วิลาวัลย์ พรพัชรพงศ์	Accepted
48	การพัฒนาแอปพลิเคชัน เรื่อง เครื่องหมายจราจร ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม	สุทธิกานต์ บ่อจักร พันธ์	Accepted
49	การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการด้วยระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์	วิลาวัลย์ พรพัชรพงศ์	Accepted
50	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อศิลปวัฒนธรรมไทย	กิริติ ทองเนตร	Accepted
51	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการปรับตัว ของผู้ประกอบการด้านสารสนเทศในประเทศไทย	กฤษฎา หินเฮาว์	Accepted
52	การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยเทคนิค KWL+	อุดมศักดิ์ พิมพ์พาศรี	Accepted
53	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้บนกูเกิลแอปส์ สำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี	นราวิษญ์ ศรีเปารยะ	Accepted

ที่	งานวิจัยเรื่อง	ชื่อผู้วิจัย	ผลการพิจารณา
54	การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยินแบบเรียนร่วมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้	แพรวตะวัน จารุตัน	Accepted
55	การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ชเนศ ยืนสุข	Accepted
56	การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา	กฤตัญญ์ ล้ำจุมจัง	Accepted
57	การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์	แจ่มนภา ล้ำจุมจัง	Accepted
58	การสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารจัดการคำศัพท์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน	พิเชนทร์ จันทร์ปุม	Accepted
59	การสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษาบกพร่องทางการได้ยิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค SQ4R	สุธิรา จันทร์ปุม	Accepted
60	การศึกษาบริบท ปัญหา และความต้องการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	อรัญญา ราชการกลาง	Accepted
61	การพัฒนาเครื่องตัดขอบยางรถบรรทุก	กรรณิกรณ์ แก้วพิมพ์	Reject
62	การยอมรับเทคโนโลยีการคำนวณแบบคลาวด์ เพื่อสนับสนุนการทำงานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม	นพมาศ แสนกล้า	Reject
63	การรับรู้กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครพนม	ทศพร ทิพย์นม	Reject